



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 หน้า 21 มูลค่าข่าว 160,380.-

รมว.อว.ต้องรู้งาน‘อุดม-นวัตกรรม’

- ‘สุชัยวีร์’จีต้องกล้าเปลี่ยน-ช่วยพัฒนาทีแคส
- ‘ศุภเสฏฐ์’วอนรมต.ศธ.ดูแล‘เอกชน’เทียบรัฐ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นายศุภเสฏฐ์ คณากุล นายกมลมาศคณบดีกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ป.ส.ช.) เปิด เผยกรณีที่ว่าหน้าพรรคการเมืองต่างๆ กำลัง รวบรวมเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ให้ได้มากที่สุด เพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ โดยใน ส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับความ สนใจอย่างมากว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ว่า มองว่าผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนต่อไป ยากได้คนที่เข้าใจการศึกษาใน ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ไม่ ว่าจะเป็นใคร หรือพรรคการเมือง ที่จะเข้า มาเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ขอเพียงแต่พร้อมที่ จะเข้าใจ เปลี่ยนแปลงการศึกษาอย่างแท้จริง ไม่อยากให้นโยบายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา และ ลงมือทำอย่างแท้จริง

“อยากให้รัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญกับ การศึกษาทั้งรัฐ และเอกชน อย่างเท่าเทียม กัน โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน รวมทั้งอยาก ให้ช่วยนักเรียนเอกชน ให้ได้สิทธิต่างๆ เท่า เทียมกับนักเรียนโรงเรียนรัฐ และครู ที่มีความ เหลือมล้ากับภาระทางครูรัฐและเอกชน ไม่ ว่าจะเป็นสวัสดิการ เงินเดือน เป็นต้น อย่างไร ก็ตาม อยากให้ดำเนินนโยบายที่เน้นโรงเรียน นักเรียนเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษา ไม่ ควรเอาเรื่องงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะมีหลายเรื่องที่สามารถพัฒนาการศึกษา ได้โดยไม่จำเป็นต้องให้งบเข้ามาเกี่ยวข้อง” นายศุภเสฏฐ์กล่าว

นายศุภเสฏฐ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ขอให้ ผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.พร้อมรับฟัง ปัญหาจากทุกภาคส่วน เป็นนักบริหารที่เข้าใจ การศึกษา ถ้ารัฐมนตรีว่าการ ศธ.มาจากแวดวง การศึกษาก็ดี เพราะจะเข้าใจปัญหาการศึกษา แต่มาจากแวดวงอื่น เช่น แวดวงธุรกิจก็ได้ แม้จะไม่มีความรู้เรื่องการศึกษาเท่าที่ควร แต่ ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หาก

ได้มุมมองจากนักธุรกิจ เข้ามาบริหารอาจจะได้ มุมมองด้านใหม่ๆ เข้ามา

ด้านนายสุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) และประธานที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ความคาดหวังต่องานศึกษาไทยต้องได้รับ การเปลี่ยนแปลง พัฒนามากขึ้น เนื่องจาก การศึกษาของประเทศล้าหลัง ไม่ได้รับการ เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลานาน อย่าง นพ.ธีระ เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ได้เปลี่ยนแปลง ศธ.ในหลายเรื่อง อย่างไร ก็ตาม ศธ.ถือเป็นกระทรวงหนึ่งที่เปลี่ยนแปลง สิ่งใดสิ่งหนึ่งยากมาก ดังนั้น ผู้ที่จะมาเป็น รัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนต่อไป จะต้องเป็นคน ที่มุ่งมั่น กล้าหาญ พร้อมทั้งจะเปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆ หากเป็นผู้ที่มาจากแวดวงการศึกษา

ก็ดี แต่ถ้ามองจากแวดวงอื่น ขอให้เป็นคนที่มี ความรู้ ความสามารถ เปิดรับฟังความคิด เห็นให้รอบด้าน และเข้าใจการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต

“เช่นเดียวกันคนที่จะเป็นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) นั้น ต้องมีความ รู้เรื่องอุดมศึกษา ถ้าที่จะเปลี่ยนแปลง ที่ สำคัญ อว.ได้รวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วท.) เข้ามาด้วย ดังนั้น จะมีความ รู้เรื่องอุดมศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความ รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมด้วย” นายสุชัยวีร์กล่าว

นายสุชัยวีร์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ หวังว่า รัฐมนตรีว่าการ อว.คนใหม่ จะเข้ามาช่วยเหลือ เรื่องการสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส ด้วย แม้จะ เป็นงานที่ ทปอ.ภาคภูมิใจ แต่เป็นงานที่แบกร ับความคาดหวังของผู้ปกครอง และนักเรียน ไว้สูง จึงอยากให้ อว.เข้ามาช่วยเตรียมความ พร้อม และพัฒนาระบบร่วมกันต่อไป